

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM VÀ KIZCITY

Từ 7 giờ sáng, những chuyến xe chở đầy niềm vui, niềm háo hức của hơn nghìn học sinh trường tiểu học Tiên Phong cùng các thầy cô giáo, khởi hành hướng tới thủ đô Hà Nội. Điểm đến đầu tiên là Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Tại khu di tích, thầy và trò nhà trường thành kính tổ chức Lễ dâng hương trước ban thờ các bậc tiên đế, bày tỏ lòng biết ơn tới các bậc tiền nhân, thánh hiền đã có công xây dựng trường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, làm rạng danh nền văn hiến nước nhà.



Thực hiện kế hoạch công tác Đội, thứ 5 ngày 06/04/2023, Liên đội Trường Tiểu học Tiên Phong đã tổ chức Lễ Kết nạp Đội cho học sinh khối 3, khối 4 và khối 5 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội - Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, với mong muốn giúp các em cảm thấy tự hào và có được những kỷ niệm đáng nhớ về một sự kiện quan trọng trong quãng đời học sinh của mình. Buổi lễ được tổ chức hết sức trang trọng, các em học sinh vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được lắng nghe cán bộ của Ban Quản lý di tích giới thiệu về lịch sử hình thành, khởi lập một địa danh được coi là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước.

Trước sự chứng kiến của các thầy cô giáo, em Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 3A3- đại diện cho 262 các bạn học sinh được kết nạp Đội đã lên đọc đơn xin vào Đội. Sau đó, cô Hiệu trưởng Lê Bích Mai, cô Tổng phụ trách cùng các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp đã trao khăn quàng đỏ cho 262 bạn Đội viên mới. Bạn Nguyễn Bảo Trân - học sinh lớp 3A1 - đã rất xúc động thay mặt cho các bạn đội viên mới lên đọc lời hứa đội viên. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ.



Cô giáo Lê Bích Mai - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho Ban giám hiệu, cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong tập thể hội đồng sư phạm, đã căn dặn và chúc

mừng 262 đội viên mới. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chúng ta tin tưởng rằng, mỗi đội viên được kết nạp hôm nay chính là một bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của Liên đội Trường Tiểu học Tiền Phong.

Sau khi rời Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến tham quan Khu vui chơi giáo dục KIZCITY. Tất cả học sinh vô cùng hào hứng và thích thú khi đặt chân tới Khu hướng nghiệp. Đến với Thành phố hướng nghiệp Kizcity, các em đã được trải nghiệm tất cả các ngành nghề như: vũ công, người mẫu thời trang, nhà ảo thuật, nhân viên thẩm mỹ viện, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, phóng viên, nhân viên ngân hàng, lính cứu hỏa, công nhân xây dựng, cảnh sát giao thông, công an, luật sư, thẩm phán, bác sĩ, thợ làm bánh, bộ đội,



Ngoài những trò chơi hướng nghiệp, các em học sinh được tham gia các trò chơi vận động thực sự thư giãn và sáng khoái. Các trò chơi vui nhộn như Xe Điện Đụng, hay những trò mang đầy tính chinh phục và thử thách như Leo Núi Trong Nhà sẽ là những trải nghiệm thú vị và khó quên.

Chuyến tham quan trải nghiệm ngoại khóa của Trường Tiểu học Tiền Phong thành công tốt đẹp, với những hoạt động như : Làm lễ dâng hương và kết nạp đội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan Khu vui chơi giáo dục KizCity. Những hoạt động này đã giúp các em học sinh hiểu biết phần nào về các ngành nghề trong xã

hội, định hướng được ước mơ và nghề nghiệp trong tương lai của mình, từ đó các em có động lực học tập và rèn luyện để đạt được những ước mơ và trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.